

Huyện Hóc Môn đẩy nhanh tiến độ điều tra và tổng hợp kết quả điều tra Thu nhập bình quân hộ gia đình năm 2024.

Ngày 15/7/2024, Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn đã chủ trì cuộc họp quan trọng với sự tham gia của lãnh đạo Chi cục Thống kê, Phòng Kinh tế, Văn phòng HĐND và UBND huyện cùng các đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch của 12 xã - thị trấn. Tại cuộc họp đại diện cho Chi cục Thống kê Ông Nguyễn Chí Cường, chi cục trưởng báo cáo tình hình thực hiện công tác điều tra trên địa bàn các xã, thị trấn bao gồm tiến độ điều tra tới thời điểm ngày 14/07/2024, công tác hoàn thiện phiếu, công tác chuẩn bị nhập tin, công tác tổng hợp, lập báo cáo, chuẩn bị hồ sơ trình cấp thẩm quyền thẩm định đối với chỉ tiêu thu nhập bình quân của hộ gia đình, một trong những tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao và đô thị văn minh trên địa bàn huyện.

Cuộc họp đánh giá đối với chỉ tiêu thu nhập bình quân có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong bối cảnh thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Đây là dịp để các phòng, ban ngành của huyện và UBND các xã, thị trấn cùng nhìn lại tiến độ đã đạt được, chia sẻ kinh nghiệm, khắc phục khó khăn và định hướng những bước đi tiếp theo nhằm đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng yêu cầu. Việc đánh giá thu nhập bình quân của hộ gia đình không chỉ là một tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới, mà còn là cơ sở để đề ra các chính sách hỗ trợ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân nông thôn, đồng thời là cơ sở quan trọng để đánh giá kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 và định hướng mục tiêu thu nhập bình quân của người dân trong nhiệm kỳ 2025 - 2030.



Kết quả điều tra tới thời điểm cho thấy công tác điều tra cơ bản đã hoàn thành và đang trong giai đoạn kiểm tra, bổ sung, hoàn thiện phiếu chuẩn bị cho công tác nhập tin, tổng hợp. Tính tới thời điểm hiện tại đạt khoảng 94% số hộ cần điều tra là một kết quả rất đáng khích lệ.

Thay mặt lãnh đạo UBND huyện đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Chủ tịch UBND huyện đã đánh giá cao nỗ lực của tất cả các đơn vị tham gia, sự quan tâm, chỉ đạo của toàn hệ thống chính trị từ cấp huyện đến cấp xã, đặc biệt là sự nỗ lực của các điều tra viên đã không quản khó khăn, sắp xếp lịch trình không quản ngày đêm để hoàn thành khối lượng công việc khá lớn trong thời gian ngắn, đồng chí cũng đã nhấn mạnh đến vai trò quan tâm

của các xã nhằm duy trì và đẩy mạnh tinh thần quyết tâm, gương mẫu để đạt được mục tiêu đề ra, phấn đấu hoàn chỉnh hồ sơ đề trình cấp có thẩm quyền xem xét thẩm định ngay trong tháng 7/2024.



Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh đã đưa ra một số chỉ đạo quan trọng:

(1) Yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau để giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình hoàn thiện phiếu và nhập tin.

(2) Chi cục Thống kê tiếp tục thực hiện tốt vai trò giám sát, hỗ trợ cho các xã, thị trấn trong công tác nhập tin, tổng hợp, lập hồ sơ đề nghị thẩm định theo đúng yêu cầu, đồng thời tham mưu UBND huyện ban hành văn bản đề nghị Cục Thống kê Thành phố thẩm định kết quả đảm bảo đúng quy trình;

Bên cạnh việc tập trung để hoàn thành các công việc theo đúng tiến độ, cần đảm bảo chất lượng thông tin thu thập được đánh giá một cách khách quan. Số liệu thu thập và tổng hợp phải chính xác, trung thực để phản ánh đúng tình hình thực tế.

Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác điều tra, đảm bảo đúng quy trình, trong đó Chi cục Thống kê và Phòng Kinh tế cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để phát hiện và khắc phục kịp thời các sai sót, đảm bảo thông tin thu thập được thẩm định đúng quy định.

Các xã, thị trấn ngay sau khi kết thúc điều tra và hoàn thiện phiếu điều tra cần tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ nhập tin, kiểm tra so sánh số liệu, kết quả tổng hợp để đảm bảo hoàn thành toàn bộ hồ sơ gửi về Chi cục Thống kê chậm nhất là ngày 26/7/2024 để tổng hợp và đề nghị Cục Thống kê thẩm định ngay trong tháng 7/2024.

Cuộc họp kết thúc với sự đồng thuận cao của các thành viên tham gia, thể hiện quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra, góp phần quan trọng vào quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, mang lại sự phát triển bền vững cho cộng đồng nông thôn.

Chi cục Thống kê Huyện Hóc Môn